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13. des, 2010
Til
Nefiidarsviðs Alþingis, 
skrifstofu Alþingis, 
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík

Meðfylgjandi eru frumrit af fveimur umsögnum sem þegar hafa verið sendar í íöh upósíi.

X 1) Umsögun um þingsályktunartillögu um beina þátttöku fulltrúa sveitarfélaga og 
starfsmanna heilbrigðisstofnana í skipulagningu og stjórnun heilbrigðisþjónustu 
í heimabyggð.
Þingskjal nr: 42 — 41. Lag fram á 139. löggjafarþingi.

2) Umsögn um þingsályktunartillögu um reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri 
borgara í forvarnaskyni. Þingskjal nr: 42——4 h  Lag fram á 139. löggjafarþingi.

Virðingaríyllst,

F.h. stiómar hjúkrunarráðs FSA

Þetta eru:

formaður hjúkrunarráðs FSA 
Sjúkrahúsinu áAkureyri 
Eyrarlandsvegi 
600 Akureyri



hjúkrunarráð FSA

13. des, 2010
Til
Heilbrigðisnefhdar Alþingis, 
skrifstofii Alþingis, 
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík

Efni: Tillaga til þingsályktunar um beina þátttöku fulltrúa sveitarfélaga og starfsmanna 
heilbrigðisstofnana í sklpulagningu og stjórnun heilbrigðisþjónustu í heimabyggð. 
Þingskjal nr: 42 — 41. Lag fram á 139. löggjafarþingi.

Stjórn hjúkrunarráð FSA hefur fjallað um þessa tillögu en styður hana ekki í þeirri mynd sem hún er 
lögð fram.

Upplýsingar sem fylgja í greinargerð um hvernig þessi beina þátttaka er hugsuð eru að mati 
stjórnarinnar óljósar.

1) í upphafí tiliögunnar er talað um að „tryggja beina þátttöku fulltrúa sveitafélaga og 
starfsmanna“ en í greinagerðinni er rakið hvernig stjómir heilbrigðisstofnana voru skipaðar 
þar til 2003. Er ætlunin að endurvekja stjómir heilbrigðisstofhana í sömu mynd?

2) Við teljum að skilgreina þurfí betur hvað átt er við með sjúkrastofnanir. Nú þegar eru t.d. 
stjómir yfír öldrunarstofnunum þar sem sitja fulltrúar sveitarfélaga, starfsmanna og vistmanna.

Stjóm hjúkrunarráðs styður þau rök sem fram koma í greinargerðinni að mikilvægt sé að efla 
íbúalýðræði og atvinnulýðræði. Leiðin til þess að okkar mati er að fuíltrúi neytenda og fulltrúi 
starfsmanna taki sæti í framkvæmdastjóm heilbrigðisstofnana, í stað þess að endurvekja stjómir 
þeirra. Með því væri stigið stórt skref tií að styrkja stöðú nærþjónustu heilbrigðiskerfísins án þess að 
rýra ábyrgð framkvæmdastjómar stofnunarinnar,

Með lögunum nr 40/ 2007 var lagt niður starfsmannaráð sjúkrahúsa [heilbrigðisstofnana] þar sem 
starfshópar áttu fulltrúa (32. gr). Starfsmannaráð tilnefndi síðan fulltrúa í stjóm stofnunarinnar. Við 
teljum að með því að leggja niður starfsmannaráð hafí farið forgörðum mikilvæg tenging milíi 
starfsmanna og framkvæmdastjórn stofnananna og heillaskref væri að endurvekja starfsmannaráð 
stofnana og fulltrúa þeirra í framkvæmdastjórn.

Virðingarfyllst,

formaður hjúkrunarráðs FSA 
Sjúkrahúsinu áAkureyri 
Eyrarlandsvegi 
600 Akureyri


